



มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
**โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย**  
**THE PRINCE ROYAL'S COLLEGE**

ที่ พร 1150100024/479/2566

23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง มาตรการรณรงค์ป้องกันภัยจากฝุ่น PM 2.5

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

ด้วยสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ( PM2.5) ขณะนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแก่คนทุกกลุ่มวัย โดยในเด็กที่ระบบภูมิคุ้มกันและปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่ อาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด การพัฒนาการของระบบประสาทและมะเร็ง ซึ่งจะทำให้มีโอกาสเกิดผลกระทบมากกว่าผู้ใหญ่ และการเจ็บป่วยตั้งแต่วัยเด็กอาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังตลอดช่วงในวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่าหกปี จากสภาวะวิกฤตนี้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียน จึงได้มีมาตรการรณรงค์ป้องกันภัยจากฝุ่น PM 2.5 ของโรงเรียน ดังนี้

1. **การให้ความรู้** สร้างความตระหนักเรื่อง อันตรายจาก PM 2.5 และความหมายของการแบ่งประเภทสีของดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เพื่อดูแล ป้องกันตนเองจากอันตรายของฝุ่น PM 2.5 โดยทางโรงเรียนได้ให้มีการประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียน การให้ความรู้หน้าแถวโดยครู การประชาสัมพันธ์ใน website ของโรงเรียน การจัดบอร์ดให้ความรู้ การเปิด clip เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ในห้องเรียน เป็นต้น
2. **การรณรงค์ให้นักเรียนสวมหน้ากาก N 95** ที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ โดยให้สวมใส่มาจากบ้าน
3. **โรงเรียนมีนโยบายให้งดการเผาใบไม้ การเผาเศษขยะ** ภายในโรงเรียนโดยเด็ดขาด
4. **การรณรงค์ให้ดับเครื่องยนต์** ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อโรงเรียน ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
5. **การติดตั้งเครื่องตรวจเช็คและรายงานค่าคุณภาพอากาศภายในโรงเรียน** เพื่อสามารถติดตามผล AQI - PRC Air Quality Index โดยสามารถเช็คค่าคุณภาพอากาศรวมทั้ง PM 2.5 ได้ตลอดเวลา และ ระดับการศึกษามีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ธงสีตามคุณภาพอากาศภายในโรงเรียน เพื่อนักเรียนจะได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น หากคุณภาพอากาศเป็น สีแดง เป็นระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) ให้งดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง งดการเข้าแถวหน้าเสาธง เป็นต้น
6. **การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในห้องเรียนทุกห้อง** โดยจะช่วยฟอกอากาศภายในห้องเรียนให้บริสุทธิ์ สะอาด และมีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน ซึ่งเครื่องฟอกอากาศนี้ เป็นระบบลมบริสุทธิ์ 3 ทิศทาง ช่วยให้อากาศในห้องเย็นสม่ำเสมอ ลดอาการป่วยของเด็ก มี HEPA Filter ปลอดภัยต่อเด็กเล็ก ปราศจากโอโซน และไอน้ำ และมีการปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ

/7.การทำความสะดวก.....

117 ถนนแก้วนารี ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

117 Kaew Nawarat Rd., Muang, Chiang Mai 50000 Thailand

Tel : (053) 242550, 242038, 242016 Fax : (053) 241133

E-mail : admin@mail.prc.ac.th Home Page : http://www.prc.ac.th

7. การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ โดยมีกรล้าง Filter Air ตรวจสอบเช็คและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ ทุก 1 เดือน
8. สังเกตนักเรียนอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก ให้รีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีประวัติหอบ หืด ขอความกรุณาจากผู้ปกครองแจ้งประวัติโรคประจำตัวของนักเรียนเพื่อการเฝ้าระวังต่อไป

ดังนั้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และขอเรียนให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับการหยุดเรียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครองในการตัดสินใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุตรหลาน และโรงเรียนยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางสื่อสารของโรงเรียน เพื่อความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีต่อกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณในความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.เกรียง ฐิติจำริฎุพร)

ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ

ฝ่ายการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. 225

กฎ/ปส/คส/นท.